

# ด่วนที่สุด

ที่ พย ๐๐๒๓.๖/ว ๑๑๘๑๑



ศาลากลางจังหวัดพะเยา  
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางการสืบสานประเพณีลอยกระทงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา  
และ นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๕/ว ๔๕๘๗

ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดพะเยาได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการการบูรณาการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดงานประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช ๒๕๖๗ ได้เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานประสานความร่วมมือในการบูรณาการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทงตามวิถีวัฒนธรรมอันดีงามของแต่ละพื้นที่ โดยนำแนวทางการสืบสานประเพณีลอยกระทงและมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทง มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติและประสานความร่วมมือในระดับพื้นที่

จังหวัดพะเยาพิจารณาแล้ว เพื่อให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีลอยกระทง จึงขอความร่วมมืออำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งปฏิบัติตามแนวทางการสืบสานประเพณีลอยกระทงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๖๗ ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทง วิถีไทย ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” และรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกิจกรรมลอยกระทงในรูปแบบ “๑ กระทง ๑ คู่รัก ๑ กระทง ๑ ครอบครัว ๑ กระทง ๑ แก๊ง” พร้อมทั้งเลือกใช้กระทงที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการสืบสานประเพณีลอยกระทงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับ้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาและเทศบาลเมือง ขอให้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูธนะ ชมภูมิ่ง)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร ๐ ๕๔๔๔ ๙๖๒๔ ต่อ ๑๓

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๕/ว ๒๕๖๗



๒๕๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางการสืบสานประเพณีลอยกระทงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการสืบสานประเพณีลอยกระทงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด  
๒. แผนการดำเนินการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช ๒๕๖๗  
“๕ เมืองอัตลักษณ์ ๘ เมืองน่าเที่ยว” จำนวน ๑ ชุด  
๓. บทเพลงรำวงลอยกระทง (ฉบับภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ) จำนวน ๑ ชุด  
๔. ขั้นตอนการรายงานผลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการการบูรณาการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดงานประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช ๒๕๖๗ ได้เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานประสานความร่วมมือในการบูรณาการเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทงตามวิถีวัฒนธรรมอันดีงามของแต่ละพื้นที่ โดยนำแนวทางการสืบสานประเพณีลอยกระทงและมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติและประสานความร่วมมือในระดับพื้นที่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีลอยกระทง จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งปฏิบัติตามแนวทางการสืบสานประเพณีลอยกระทงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๖๗ ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทง วิถีไทย ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” และรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกิจกรรมลอยกระทงในรูปแบบ “๑ กระทง ๑ คู่รัก ๑ กระทง ๑ ครอบครัว ๑ กระทง ๑ แก๊ง” พร้อมทั้งเลือกใช้กระทงที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการสืบสานประเพณีลอยกระทงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๓๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน ว่าที่ร้อยตรี ไอยศุรย์ บุญมงคลโชค โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๘๗๖

